

Số: 86 /KH-UBND

Thuận Phước, ngày 29 tháng 9 năm 2016

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện trao giấy khai sinh, thẻ bảo hiểm y tế, hộ khẩu tại gia đình trẻ em trên địa bàn phường Thuận Phước trong năm 2016-2017

Thực hiện Quyết định số 5819/QĐ-UBND ngày 29/8/2016 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc “Phê duyệt Đề án triển khai thí điểm thực hiện Đề án trao giấy khai sinh, thẻ bảo hiểm y tế, hộ khẩu tại gia đình trẻ em trên địa bàn thành phố Đà Nẵng” nay, UBND phường Thuận Phước xây dựng kế hoạch và tiến trình thực hiện trên địa bàn phường cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Dành sự quan tâm đặc biệt đối với trẻ em, nhất là trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để các em được sống, được hòa nhập và phát triển. Mỗi trẻ em sinh ra đều phải được đăng ký khai sinh, đây là việc làm có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự ra đời của mỗi đứa trẻ. Giấy khai sinh là bằng chứng pháp lý đầu tiên chứng minh sự tồn tại của công dân, là cơ sở và là điều kiện để công dân được hưởng các quyền, lợi ích hợp pháp được nhà nước bảo hộ.

2. Yêu cầu

Tiếp tục quan tâm, chăm sóc trẻ em, triển khai có hiệu quả Luật Hộ tịch, Luật Cư trú, Luật Bảo hiểm y tế, Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em tại địa phương, giúp công dân tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại, nâng cao tính phục vụ trong giao dịch hành chính với người dân. Ngoài các quy định tạo thuận lợi cho việc đăng ký khai sinh, hộ khẩu, thẻ bảo hiểm y tế thì việc trao giấy khai sinh, hộ khẩu, thẻ bảo hiểm y tế tại gia đình trẻ em là việc làm mang tính nhân văn, khẳng định rõ hơn sự quan tâm, trách nhiệm của chính quyền địa phương, các tổ chức, đơn vị trên địa bàn phường khi chứng nhận, chào đón một công dân mới ra đời.

II. NỘI DUNG CỤ THỂ

1. Phạm vi thực hiện

Việc trao giấy khai sinh, hộ khẩu, thẻ bảo hiểm y tế tại gia đình trẻ em đang sinh sống trên địa bàn phường Thuận Phước.

2. Đối tượng thực hiện

a) Tất cả trẻ em được UBND phường Thuận Phước giải quyết việc đăng ký khai sinh lần đầu, đúng hạn (áp dụng cho các trường hợp đăng ký khai sinh trong thời hạn 60 ngày) theo qui định của pháp luật về hộ tịch.

